

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๕/ ๑๒๕๒๖



กวค. 119.10
วันที่ 30 ส.ค. 64
เวลา 14.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ
รับที่ 9402
รับที่(อีเมล) -
วันที่ 30 ส.ค. 2564 11.15 น.

๒๑ mail นพ.
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๕๑๘๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยในภาพรวม อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ประเด็นการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa) โดยเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่นำเข้ามาในปีภาษีเดียวกัน) สำหรับกลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ และกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย กระทรวงการคลังเห็นว่า การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาในประเทศไทยจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งนี้ ควรกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าชาวต่างชาติจะต้องไม่เคยอยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ปี และกำหนดแนวทางการใช้จ่ายรายได้จากต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน

๒. ประเด็นการเสนอให้กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราที่เทียบเท่ากับอัตราภาษีเงินได้ที่ได้รับจากการจ้างแรงงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก กระทรวงการคลังเห็นว่า การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษจะก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ชัดเจนสอดคล้องกับการได้รับประโยชน์จากเขตพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เช่น รายได้ขั้นต่ำในประเทศไทย ขอบเขตการทำงาน สาขาอาชีพที่มีความขาดแคลน ประเภทอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศและสร้างความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำในประเทศได้ดี เป็นต้น

/ ๓. ประเด็นการปรับ ...

๓. ประเด็นการปรับปรุงประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักการพิจารณาจากปริมาณ จำนวน หรือสภาพสิ่งของที่นำเข้าหรือส่งออกว่าเป็นไปตามประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ แทนการพิจารณาจากมูลค่าของสิ่งของ กระทรวงการคลังเห็นควรพิจารณามูลค่าของติดตัวผู้โดยสารที่ได้รับยกเว้นอากรของประเทศอื่น ๆ ร่วมด้วย และเห็นควรออกประกาศเป็นการเฉพาะเรื่องการบังคับใช้กับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง และต้องการเป็นผู้พำนักในระยะยาวหรือวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว ส่วนการนำปริมาณ จำนวน หรือสภาพมาเป็นตัวกำหนดของติดตัวที่มีมูลค่าสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม โดยอาจต้องมีการกำหนดประเภทของสิ่งของนำเข้าให้ชัดเจนและต้องพิจารณามูลค่าของสินค้าควบคู่กันด้วย นอกจากนี้ ของติดตัวที่นำเข้ามาหรือส่งออกแต่ละประเภทอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง เป็นต้น ซึ่งหากจะมีการดำเนินการดังกล่าวอาจต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่อไป

๔. ประเด็นการปรับลดอัตราอากรขาเข้าเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าประเภทไวน์ สุรา และยาสูบประเภทซิการ์ ลงกึ่งหนึ่งเป็นเวลา ๕ ปี กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า การปรับลดอัตราอากรขาเข้าสินค้านี้จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคอื่นและผู้ประกอบการในประเทศ และอาจไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย

อย่างไรก็ดี การดำเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ ข้างต้นน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงตามข้อเสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายภาษี

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๘๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pinyapasornp@fpo.go.th